

วารสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

F.I.O. Today



“สร้างสรรค์
สวนป่าเศรษฐกิจ
เพื่อความยั่งยืน”

Create forest
plantations for
sustainability



แบบประเมิน
ความพึงพอใจ



E - BOOK
WWW.FIO.CO.TH



อ.อ.ป.
ร่วมจัดกิจกรรม
'วันต้นไม้ประจำปี
ของชาติ ประจำปี 2567'



อ.อ.ป. ปลุกป่าเพื่อประชาชน

อ.อ.ป. แลกทิศทางและนโยบาย ประจำปี 2567 “มุ่งสู่องค์กรที่สร้างสมดุล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน” พร้อมประกาศชัด “เป็นองค์กร No Gift Policy”

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แลกทิศทางและนโยบายของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 โดยมีการกำหนดกรอบทิศทางการทำงานเพื่อก้าวสู่การเป็น “องค์กรที่สร้างสมดุลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน” (Sustainable Stakeholder Balancing) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อก้าวหน้าสู่การขยายธุรกิจไปสู่อีกขั้น พร้อมกับการสร้างผลเชิงบวกต่อชุมชนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมให้รองรับสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและประชาชน รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การกำหนดทิศทางของการทำงานด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากคณะผู้บริหารบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ที่ปรึกษา

- นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- นายประสิทธิ์ เกิดโต , นายชาญณรงค์ อินทนนท์ , นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการ

กองบรรณาธิการและออกแบบ

- ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง



NO GIFT POLICY



จากนั้น ผอ.อ.ป. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำพนักงาน อ.อ.ป. ประกาศเจตนารมณ์และทำสัญลักษณ์ การเป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



อ.อ.ป. ป ลูกป่าเพื่อประชาชน

ข่าวผู้บริหาร F.I.O.

อ.อ.ป. เร่งเดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการจัดทำแผนแม่บทฯ” ตัวเข้มในหลักสูตร “การจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ”



เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักบริหารกลาง จัดอบรม “หลักสูตรการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะให้สามารถคิดและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพของ อ.อ.ป. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เป็นประธานในพิธีฯ และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานของ อ.อ.ป. สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วัตจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอชอาร์ดี แมกซ์ จำกัด (HRD MAX) มาเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ ในหลักสูตรดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้น 5 วัน โดยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 จะจัดขึ้นในรูปแบบ onsite และ online สำหรับในวันที่ 17, 19 และ 21 มิถุนายน 2567 จัดขึ้นในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 301 อ.อ.ป.



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อ.อ.ป. ร่วมหารือ นสช. WELLNESS เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม อ.อ.ป. เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ (Wellness)



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ นายพิสิฐ เอื้อธารพิสิฐ ผู้อำนวยการส่วนงานทั่วไป บริษัท แอดแลนต้า เมดิคัลแคร์ จำกัด นักวิเคราะห์ และที่ปรึกษาอาสา (วปช.) จาก สถาบันการสร้างชาติ หรือ นสช. WELLNESS เพื่อร่วมประชุม พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้ อ.อ.ป. เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ (Wellness) เพื่อการสร้างชาติตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากร ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานกลาง อ.อ.ป. กรุงเทพฯ

อ.อ.ป. ร่วมยินดี 88 ปี คณะวนศาสตร์



เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายถนอมศักดิ์ ฉะชัยแหลม รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 ร่วมยินดีกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 88 ปี โดยมี ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานน้ำตกหน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อ.อ.ป. ร่วมยินดี 73 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย



เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 73 ปี โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ อ.อ.ป. ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารโรยิมเนเซียมของ กทท. (PAT ARENA) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ลานกิจกรรม F.I.O.

อ.อ.ป. มอบ พอส.อป. ตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มอบหมายให้ นายขวัญชัย สันติแสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567” ซึ่งจัดโดยกรมป่าไม้ โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายป่าชุมชนและองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ , จัดแสดงนิทรรศการวันป่าชุมชนแห่งชาติ และจัดสัมมนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



อป.เหนือล่าง สกัดไฟป่าในพื้นที่



เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง โดย สวนป่าน้ำตก นำพนักงานและเจ้าหน้าที่สวนป่าน้ำตก ร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาบ้านห้วยเขม เข้าควบคุมและดับไฟป่าในเขตพื้นที่สวนป่าน้ำตก พิกัดบ้านห้วยเขม ตำบลหนองกะทาว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่ไฟป่าจะลุกลามเข้าไปในเขตพื้นที่ชุมชนโดยรอบ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



อป.เหนือล่าง ช่วยเหลือประชาชน



เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง โดย สวนป่าน้ำตก จัดส่งเจ้าหน้าที่ สนธิกำลังร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากเหตุต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจร ณ บริเวณตำบลแก่งไสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อป.เหนือบน จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ปฏิบัติงาน



เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โดย สวนป่าบ้านวงษา สวนป่าแม่ลี และสวนป่าแม่หาด-แม่ก่อ จัดอบรมและฝึกทบทวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่สวนป่าเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉินต่างๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สวนป่าบ้านวงษา อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อป.เหนือบน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567”

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (อป.เหนือบน) โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ , สวนป่าแม่แฮด-แม่สอง , สวนป่าแม่สรอย และสวนป่าบ้านวงษา ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567” ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติที่จะมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ มลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควันได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อีกทางหนึ่ง



อป.เหนือล่าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567”

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (อป.เหนือล่าง) โดย สวนป่าลาดยาว ร่วมกิจกรรม “นครสวรรค์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชตรุษศกเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” และเนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” โดย สวนป่าลาดยาว ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจ การดำเนินงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้นำ “กล้าสักพันธุ์ดี” บริการแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่พักสงฆ์ทุ่งการบูร อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี



นอกจากนี้ สวนป่าพบพระ และสวนป่าแม่ละเมา-แม่สอด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตลอดจนเป็นต้นแบบให้กับประชาชน และสร้างค่านิยมการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทางหนึ่ง ณ พื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้

อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน

ส.คช. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567”



เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายสุรรัตน์ชัย อินทรวีเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตลอดจนเป็นต้นแบบให้กับประชาชนและสร้างค่านิยมการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทางหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ.อ.ป. ไร่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567”



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (อ.อ.ป.ใต้) โดย สวนป่ากาญจนดิษฐ์ และสวนป่าทุ่งตะโก-เขาไม้แก้ว ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567” ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติที่จะได้มีส่วนร่วมช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ มลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควันได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อีกทางหนึ่ง

รอบรู้ท้ายเล่ม F.I.O.

"กระดาษมูลช้าง" ผลิตภัณฑ์ Upcycle จาก ส.คช. ที่ต่อยอดเพื่อความยั่งยืน



"กระดาษมูลช้าง" เกิดเพื่อแก้ไขปัญหาจากมูลช้างที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้ อ.อ.ป. และ ส.คช. มีแนวคิดที่จะนำมูลช้างกลับมาเข้าสู่กระบวนการเพื่อแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการแยกเส้นใยที่เป็นหญ้าจากมูลช้างมาต้มฆ่าเชื้อ ใส่เปลือกต้นสาเพื่อเพิ่มเยื่อกระดาษ และเข้าสู่กระบวนการผลิตจนกลายเป็นกระดาษมูลช้าง

ไม่เพียงเท่านั้น อ.อ.ป. และ ส.คช. ได้พัฒนาต่อยอดจากกระดาษมูลช้างโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-design & Zero Waste), ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse, Refurbish, Sharing) ก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เช่น การ์ด ที่คั่นหนังสือ สมุด เป็นต้น นอกจากกระดาษมูลช้างแล้ว อ.อ.ป. และ ส.คช. ยังมีผลผลิตจากมูลช้างในรูปแบบพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ได้แก่ ปุ๋ยมูลช้าง และก๊าซชีวภาพจากมูลช้าง อีกด้วย

หากใครสนใจอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5482 9333



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวคิดในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ



ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทาริกา แสงศรีจันทร์ พนักงาน (ระดับ 4) งานวิจัยและพัฒนา

ส่วนแผนงานและประเมินผล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

เราต้องสนุกสนานกับงานที่ทำ และทำงานด้วยความสนุกถึงจะมีแรงขับเคลื่อนในการพยายามที่จะทำงานให้ได้ดีที่สุดใน ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองอยู่เสมอ กล้าคิดกล้าทำ มีที่ทำในทางบวก ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวให้เข้ากับสังคม เป็นที่รักและชื่นชมของคนรอบข้าง มีความซื่อสัตย์ และช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ เป็นคนดี มีน้ำใจและคอยสนับสนุนให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความกล้าหาญที่จะเสี่ยง ไม่มีงานใดที่จะราบรื่นไปเสียทุกอย่าง เมื่อพบเจอกับอุปสรรคเราจะต้องกล้าพอที่จะเสี่ยงเพื่อก้าวข้ามพ้นอุปสรรคไปให้ได้ และมีระเบียบวินัยในการทำงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด

กรุณาส่ง

การนำส่งไปรษณีย์รายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 29/2531
ปณฝ.หลานหลวง



วารสาร F.I.O. Today

ที่อยู่ : สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 282 3243 - 7 ต่อ 1143 - 1145